
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  ๒๕66 

วันที่  11 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2566 เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 

*************************** 
ผู้มาประชุม  จำนวน  14  คน 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายชัยชนะ  นารถสูงเนิน ประธานสภา อบต. ชัยชนะ  นารถสูงเนิน  
2. นายจีระศักดิ์  ประทุมศรี รองประธานสภา อบต. จีระศักดิ ์ ประทุมศรี  
3. นายมนตรี  ศาสตร์ดำรง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 - ลา -  
4. นางแสงตวัน  พูนกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 แสงตวัน  พูนกลาง  
5. ร.ต.อ.พรพงษ์  มั่งสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ร.ต.อ.พรพงษ์  มั่งสูงเนิน  
6. นายพนอ  เพ็ชรจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 พนอ  เพ็ชรจันทึก  
7. นายสุวิท  โขงจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 นายสุวิท  โขงจันทึก  
8. นางฐิติมน  ฉัยยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ฐิติมน  ฉัยยา  
9. นายปิยพงษ ์ หน้าจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ปิยพงษ์  หน้าจันทึก  

10. นายสมาน  ญาติจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมาน  ญาติจันทึก  
11. นางวราภรณ์  สมบูรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 วราภรณ์  สมบูรณ์  
12. นางยุพยงค ์ ไฝเพชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ยุพยงค์  ไฝเพชร  
13. นายวีระ  เถาะสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 นายวีระ  เถาะสูงเนิน  
14. นายนิพนธ์  หนูกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17 นิพนธ์  หนูกระโทก  
15. นายมนตรี  พันธมาสน์ เลขานุการสภา อบต. มนตรี  พันธมาสน์  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  10  คน 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นางสาวมลิวรรณ์   เกียจันทึก นายก อบต.ลาดบัวขาว มลิวรรณ์   เกียจันทึก  
2. นายณัฐพงศ์  สาสูงเนิน รองนายก อบต.ลาดบัวขาว ณัฐพงศ์  สาสูงเนิน  
3. นายนทีกานต์  สุรสัมฤทธิ์ รองนายก อบต.ลาดบัวขาว นทีกานต์  สุรสัมฤทธิ์  
4. นายสรพงษ์  ชิดพลกรัง เลขาฯ นายก อบต.ลาดบัวขาว -  
5. นายกติติพัชฒ ์ เดชวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ กิตติพัชฒ์  เดชวรรณ  
6. นางสาวรัชดาพร  คำพิชิต ผู้อำนวยการกองคลัง -  
7. นายธีรพล  จันทโรทัย ผู้อำนวยการกองช่าง ธีรพล  จันทโรทัย  
8. นางวาริน  แสนสุข ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ วาริน  แสนสุข  
9. นางสาวพนา จันทรโณทัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พนา จันทรโณทัย  

10. นายเอนก  ศรีกำปัง  หัวหน้าฝ่ายวิเคราห์ฯ เอนก  ศรีกำปัง  
11. จ.ส.ต.ฉัตรชัย   อุธานี หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ฉัตรชัย อุธานี  
12. นางสมคิด  สุขนาคินทร์ นักทรัพยากรบุคคล -  
13. นางกัลยารัตน์  รักษ์จันทึก นักวิชาการศึกษา -  
14. นายกัมพล  สาสูงเนิน นักวิเคราะห์ฯนโยบายและแผน กัมพล  สาสูงเนิน  
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวครบองค์ประชุมแล้ว  นายมนตรี พันธมาสน์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว    
เชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการเปิดการประชุมสภาฯ ในลำดับต่อไป  

ประธานสภาฯ ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมนำกล่าวสวดมนต์เสร็จ และได้ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 

ประจำปี 2566 เรียนท่านนายก อบต., รองนายก อบต., สมาชิกสภา อบต., 
ปลัด อบต., หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลาดบัวขาวทุกท่าน ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาด 
บัวขาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ประจำปี 2566 ในวันนี้ วันท่ี 15 สิงหาคม 
2566 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ก่อนอื่นเลยกระผมขอกล่าวต้อนรับท่านผู้นำชุมชน ท่านผู้ช่วย และ ประชาชน 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     ทั่วไปที่ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯในวันนี้นะครับ  และ กระผมมีเรื่อง

จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  2  เรื่อง  เรื่องแรก เนื่องด้วยน้องชายของท่านพนอ  
เพ็ชรจันทึก สมาชิกฯหมู่ที่ 5 ได้เสียชีวิตลง ซึ่งวันนี้จะมีการฌาปนกิจในเวลา 15 
นาฬิกาที่วัดคลองตะแบก ท่านใดที่มีเวลาว่างสามารถเข้าร่วมงานได้นะครับ เรื่อง
ต่อมา เมื่อเดือนที่แล้วทางผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ได้แต่งตัวชุดปกติขาวเข้า
ร่วมงานศพมารดาของท่านพระครูวิจิตรปทุมากร เจ้าอาวาสวัดหนองบัว เจ้าคณะ
ตำบลลาดบัวขาวเขตหนึ่ง ซึ่งท่านได้ฝากกล่าวขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงาน
ครับ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) ส่วนตำบลลาดบัวขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่           

15 สิงหาคม  2566 ไปแล้วนั้น ผมได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาฯ ให้กับ
สมาชิกฯ ทุกท่านพร้อมระเบียบวาระการประชุมไปแล้วนั้น ขอเชิญสมาชิกฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้อ่านทบทวนและตรวจสอบความถูกต้อง หากเห็นว่า
รายงานการประชุมไม่ถูกต้อง ตก หล่น จะได้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง เชิญ
สมาชิกฯ ครับ…เชิญ ท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ 13 ครับ 

สมาชิกฯหมู่ 13               เรียนประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัดฯ., สมาชิกอบต., หัวหน้าส่วน   
(นางวราภรณ์  สมบูรณ์)      ราชการ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางวราภรณ์  สมบูรณ์ สมาชิกสภา 

อบต.หมู่ที่ 13 ดิฉันขอแก้ไขหน้าที่ 8 ข้อที่ 18 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายเก่าคุ้มพิมาย-บ้านนายทรัพย์ ขยายดี หมู่ที่ 3 ดิฉันขอแก้ไขจากหมู่ที่ 3 
เป็นหมู่ที่ 13 ค่ะ ขอบคุณค่ะ   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ...ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่  
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566   
เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2566 ขอมติที่ประชุม ครับ 
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มติที่ประชุม - รับรอง  11 เสียง 
 - ไม่รับรอง    -  เสียง 
 - งดออกเสียง   2 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง กระทู้ถาม 
  - ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง ทีค่ณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เสนอใหม่ 
5.1 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2565 พร้อมขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ไว้
เบิกเหลื่อมปี กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ ท่านนายกฯชี้แจงรายละเอียดครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)       

นายก อบต. เรียน ท่านประธานสภาฯ,  ท่านรองประธานสภาฯ,  ท่านสมาชิกสภา อบต.,   
(นางสาวมลิวรรณ์ เกียจันทึก)    ท่านปลัด, และหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางสาว

มลิวรรณ์  เกียจันทึก นายก อบต. ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณเงินรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5  พร้อมขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณเงินรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖6 ไว้เบิกเหลื่อมปี  กรณียังไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน  เพื่อเบิกจ่ายชำระหนี้ตามข้อผูกพันสัญญาหรือใช้จ่ายตามโครงการให้
แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์   

ประธานสภาฯ ขอเชิญ ท่านผู้อำนวยการกองช่างได้เรียนชี้แจงรายละเอียดครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)       

ผู้อำนวยการกองช่าง           เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านคณะผู้บริหาร, ท่านปลัด,  
(นายธีรพล จันทโรทัย)         ท่านสมาชิก อบต, หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม  

นายธีรพล  จันทโรทัย  ผู้อำนวยการกองช่าง กระผมขอนำเรียนชี้แจง
รายละเอียดญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5  พร้อมขออนุมัติกันเงินงบประมาณเงินรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖6 ไว้เบิกเหลื่อมปี  กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  เพ่ือเบิกจ่ายชำระหนี้ตาม
ข้อผูกพันสัญญาหรือใช้จ่ายตามโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์  ตาม
รายละเอียดดังนี้  
 ๑.ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖5  
กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
 ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ  ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค)  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบกับ
การอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี 
กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ตามสภา อบต.ลาดบัวขาว  ในประชุมสมัยวิสามัญ สมัย
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ที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 ในวันที่ 26 กันยายน  ๒๕๖5   ตามรายละเอียด
โครงการ  ดังนี้   

ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
งบลงทุน ค่าที่ดินและ 

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  ดังนี้ 
1. โครงการต่อเติมห้องรับประทานอาหารและห้องน้ำ ศพด.คลองตะแบก       
ต.ลาดบัวขาว   อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  จำนวน  300,000 .- บาท  
ดำเนินการ   ทำการต่อเติมห้องรับประทานอาหารและห้องน้ำ ศพด.คลอง
ตะแบก  มีขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
60.00 ตร.ม.  รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ  (ปร.4 ปร.5) ที่ 
อบต.ลาดบัวขาว  กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1 
ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 7) ลำดับที่ 87 หน้า 23 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. 2565  ปรากฏในหน้า 82/97 
-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  ดังนี้ 

2.โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายบ้านนาย
ทวี – บ้านนางยุพา  บ้านซับสมบูรณ์    หมู่ที่  14  ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว  จ.
นครราชสีมา   จำนวน  26,000 .- บาท  
ดำเนินการ  ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก   จำนวน  1 บ่อ  
พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายบ้านนายทวี – บ้านนางยุพา  ขนาดกว้าง  
0.90 เมตร  ยาว 27.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร   หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า  24.30 ตร.ม. รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.4 ปร.5)  
ที่ อบต.ลาดบัวขาว  กำหนด  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561-2565)  
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  7) ลำดับที่  71 หน้า 9 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  ปรากฏในหน้า 88/97 

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านยายจำรัส-บ้านนางลำดวน  
บ้านโนนนา   หมู่ที่   8  ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว   จ.นครราชสีมา  จำนวน   
215,000 .-บาท 
ดำเนินการ  ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านยายจำรัส - บ้านนางลำดวน  
บ้านโนนนา  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร    ยาว 47.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัว
ขาว  กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) ลำดับที่ 40 
หน้า 12 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  ปรากฏใน
หน้า 88/97 

4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ต่อจากของเดิมแยกสวนมงคลกุล-สี่
แยกกลางบ้าน  บ้านหนองบัว หมู่ที่  1  ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว   จ.นครราชสีมา  
จำนวน   1,300,000 .-บาท 
ดำเนินการ  ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ต่อจากของเดิมแยกสวนมงคลกุล -สี่
แยกกลางบ้าน บ้านหนองบัว ขนาดกว้าง 0.50  เมตร  ยาว  284.00  เมตร  
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.4    
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ปร.5) ที่ อบต. ลาดบัวขาว  กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 
7) ลำดับที่  2 หน้า 3 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 
2565  ปรากฏในหน้า 89/97 

5. โครงการก่อสร้างอาคารสวนสุขภาพ บ้านโนนแต้   หมู่ที่ 7  ต.ลาด     
บัวขาว  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา   จำนวน  650,000 .- บาท   
ดำเนินการ   ก่อสร้างอาคารสวนสุขภาพ บ้านโนนแต้   ขนาดกว้าง 9.00  
เมตร ยาว 16.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่             น้อยกว่า 144.00 
ตร.ม. รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัว
ขาว  กำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) 
ลำดับที่  37 หน้า 11 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 
2565  ปรากฏในหน้า 89/97 

6. โครงการต่อเติมโครงหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น (ต่อจากของเดิม)  บ้าน
ซับสมบูรณ์   หมู่ที่ 14 ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา    จำนวน  
200,000 .- บาท   
ดำเนินการ   ทำการต่อเติมโครงหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น (ต่อจากของเดิม)  
บ้านซับสมบูรณ์   ขนาดกว้าง 5.00  เมตร  ยาว 10.00 เมตร รายละเอียด
ต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว  กำหนด  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) ลำดับที่ 73 
หน้า 20 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  ปรากฏใน
หน้า 89/97 

7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน  บ้านโนนนา  หมู่ที่ 
8  ต.ลาดบัวขาว   อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  จำนวน  450,000 .- บาท  
ดำเนินการ   ทำการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน  บ้านโนนนา  
รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ   (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว  
กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1 ป้าย ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) 
ลำดับที่  44 หน้า 13 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 
2565  ปรากฏในหน้า 90/97 
-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

8. โครงการเปลี่ยนหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านเลิศสวัสดิ์  หมู่ที่ 12  
ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  จำนวน  261,000 .-บาท    
ดำเนินการ  ทำการเปลี่ยนหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเลิศสวัสดิ์ จาก 
(เดิม) ชนิดถังแชมเปญ แบบทรงลูกบอล  เปลี่ยนเป็นชนิดถังแชมเปญ  ขนาด
ความจุ 12.00 ลบ.ม. สูง 12.00 เมตร พร้อมติดตั้ง รายละเอียดต่างๆ ตาม
แบบรูปและรายการ  (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว กำหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.
2561-2565)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) ลำดับที่ 94 หน้า 24 ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  ปรากฏในหน้า 90/97 
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รวมจำนวนโครงการ  8  โครงการ   เป็นจำนวนเงิน  3,402,๐๐๐  บาท 
๒.ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖6 ไว้เบิกเหลื่อมปี  

กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  
ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  
-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  ดังนี้ 
 1.โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง  หมู่ที่  11      
ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  จำนวน  125,000 .- บาท  
ดำเนินการ  ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านโนนสว่าง   ขนาดกว้าง  6.00 
เมตร  สูง  5.50 เมตร  รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.4 ปร.
5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว  กำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน  1 ป้าย  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 15 ข้อ 70 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. 2566  ปรากฏในหน้า 88/112 
 2. โครงการก่อสร้างโดมศาลาเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ บ้านโนนนา     
หมู่ที่ 8  ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  จำนวน  350,000 .- บาท   
ดำเนินการ   ก่อสร้างโดมศาลาเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ บ้านโนนนา  ขนาด
กว้าง 6.50  เมตร  ยาว  10.00  เมตร  หรือมี พ้ืนที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
65.00 ตร.ม. รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.4 ปร.5) ที่ 
อบต.ลาดบัวขาว  กำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 
ป้าย   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับที่ 1/2564 หน้า 
61 ข้อ 131 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2566  
ปรากฏในหน้า 89/112 
 3.โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายทางไปวัชรธาตุ  บ้านซับสมบูรณ์   หมู่
ที่  14  ต.ลาดบัวขาว   อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา   จำนวน  487,000 .-บาท  
สภาพเดิม   ถนนหินคลุก กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  200.00  เมตร 
ดำเนินการ  ก่อสร้างถนน  คสล. สายทางไปวัชรธาตุ  บ้านซับสมบูรณ์  ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร ยาว  200.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า  800.00  ตร.ม  รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ 
(ปร.4 ปร.5)  ที่ อบต.ลาดบัวขาว  กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน  1 ป้าย  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2566-2570)  
ฉบับที่  1/2564 หน้า 57 ข้อ 102 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  พ.ศ. 2566  ปรากฏในหน้า 91/112 
 4.โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน  บ้านหนองน้ำขุ่น  หมู่ที่ 4      
ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว   จ.นครราชสีมา  จำนวน  650,000 .- บาท 
ดำเนินการ  ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน  บ้านหนองน้ำขุ่น  ขนาดกว้าง  
8.00 เมตร  ยาว 10.00 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  80.00  ตร.ม 
รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว  
กำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ   จำนวน 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 
(พ.ศ.2566-2570) เ ฉบับที่ 1/2564 หน้า 61 ข้อ 130 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2566  ปรากฏในหน้า 101/112 
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 5.โครงการติดตั้งกระจกโค้งนูนทางร่วมทางแยก เพ่ือลดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนน บ้านโนนสว่าง  หมู่ที่ 11  ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  จำนวน  
60,000 .- บาท  
ดำเนินการ  ทำการติดตั้งกระจกโค้งนูนทางร่วมทางแยก เพ่ือลดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน บ้านโนนสว่าง  จำนวน 6 จุด รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและ
รายการ (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว  กำหนด  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 
(พ .ศ .2566-2570) เพ่ิ ม เติ ม  ฉบั บที่  1/2565 หน้ า  15 ข้ อ  71 ตาม
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี   พ.ศ. 2566  ปรากฏในหน้า 
101/112 
 6.โครงการติดตั้งกระจกโค้งนูนทางร่วมทางแยก เพ่ือลดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนน บ้านลาดบัวขาว  หมู่ที่ 2  ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  จำนวน  
80,000 .- บาท  
ดำเนินการ  ทำการติดตั้งกระจกโค้งนูนทางร่วมทางแยก เพ่ือลดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน บ้านลาดบัวขาว  จำนวน 8 จุด รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและ
รายการ (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว  กำหนด  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 
(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2565 หน้า 7 ข้อ 26 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2566  ปรากฏในหน้า 102/112 
-ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 7.โครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านใหม่สำโรง  หมู่ที่ 3 
ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  จำนวน  350,000 .-บาท    
ดำเนินการ  ทำการปรับปรุงเปลี่ยนระบบน้ำประปา  พร้อมขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่สำโรง  รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ 
(ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2566-2570) 
ฉบับที่ 1/2564 หน้า 77 ข้อ 33 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. 2566  ปรากฏในหน้า 105/112 

รวมจำนวนโครงการ  7  โครงการ   เป็นจำนวนเงิน  2,102,๐๐๐  บาท 
 ซึ่งรวมจำนวนโครงการที่ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงิน
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 กรณียังไม่   ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน  8 โครงการ  
เป็นจำนวนเงิน  3,402,๐00 บาท  และ รวมจำนวนโครงการทั้งหมดที่ขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณเงินรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖6 ไว้เบิกเหลื่อมปี 
กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน  7 โครงการ  เป็นจำนวนเงิน  2,102,0๐๐ 
บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด จำนวน 5,504,000 บาท ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ตามท่ีท่านผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียด เรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลา 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)    เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังไม่ก่อหนี้
ผูกพันมีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่...ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม
ครับ   

มติที่ประชุม - รับรอง  12 เสียง 
 - ไม่รับรอง    -  เสียง 
 - งดออกเสียง   1 เสียง 
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5.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566  พร้อมขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง (กองช่าง) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ ท่านนายกฯชี้แจงรายละเอียดครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     

นายก อบต. เรียน ท่านประธานสภาฯ,  ท่านรองประธานสภาฯ,  ท่านสมาชิกสภา อบต.,   
(นางสาวมลิวรรณ์ เกียจันทึก)    ท่านปลัด, และหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางสาว

มลิวรรณ์  เกียจันทึก นายก อบต.  ขอเสนอญัตติเรื่องขอความเห็นชอบโอน
งบ ป ระม าณ ราย จ่ า ยป ระจ ำปี  2 5 6 6   ด ำ เนิ น ก ารต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ ท่านผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)       

ผู้อำนวยการกองช่าง           เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านคณะผู้บริหาร, ท่านปลัด,  
(นายธีรพล จันทโรทัย)          ท่านสมาชิก อบต, หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม   

นายธีรพล  จันทโรทัย  ผู้อำนวยการกองช่าง  กระผมขอนำเรียนชี้แจง
รายละเอียดญัตติ ขออนุมัติโอนลด โอนเพ่ิม เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  มีความ
จำเป็นต้องใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  จึงขอโอน
ลด โอนเพ่ิม เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  เพราะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้เนื่องจาก ได้มีการปรับ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ฉบับ (ใหม่) ประจำเดือนมีนาคม 2566 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1.โอนลด  ตามแผนงาน  ดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งบดำเนินงาน  - ค่าตอบแทน  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  35,000 บาท  มีงบประมาณ
คงเหลือ  24,430 บาท   ขอโอนลด   
จำนวน  4,4๐๐ บาท 

2.โอนเพิ่ม  ตามแผนงาน  ดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  ตั้งไว้  22,000  บาท  
ขอโอนเพิ่ม จำนวน 2,000 บาท 
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3  ตั้งไว้  
6,300 บาท  
    ขอโอนเพิ่ม จำนวน 1,700 บาท 
3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ   ตั้งไว้ 2,600 บาท  ขอโอนเพ่ิม 
จำนวน 700 บาท 
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รวมรายการขอโอนลด  จำนวน  1  รายการ   ขอโอนเพิ่ม  จำนวน  3  รายการ 
3.ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  (ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์)  ดังนี้ 

ขอแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงคำชี้ แจง ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  ตามรายละเอียดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖4 ที่ปรากฏใน
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2566 กำหนดไว้ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียด เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงิน 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)      งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อ

สงสัยหรือไม่...ถ้าไม่ม ีกระผมจะขอมติที่ประชุมครับ  
 

รองประธานสภาฯ               เรียนประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต.,  ท่านปลัดฯ หัวหน้า 
(นายจีระศักดิ์  ประทุมศรี)     ส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายจีระศักดิ์  ประทุมศรี 

รองประธานสภาฯ กระผมขอสอบถามทางผู้อำนวยการกองช่างเรื่องของการ
โอนเพ่ิมยังไม่มีการสรุปตัวเลขว่ายอดรวมเท่าไหร่ และรายการโอนเพ่ิมตรงกับ
รายการโอนลดหรือไม่ และอยากทราบว่าทำไมถึงโอนเพ่ิม กระผมขอความ
กรุณารวมยอดและชี้แจงเพื่อความกระจ่างครับ  

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ ท่านผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)       

ผู้อำนวยการกองช่าง           เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านคณะผู้บริหาร, ท่านปลัด,  
(นายธีรพล จันทโรทัย)          ท่านสมาชิก อบต, หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม   

นายธีรพล  จันทโรทัย  ผู้อำนวยการกองช่าง  รายการโอนเพ่ิมตรงกับรายการ
โอนลดครับ และยอดรวมที่โอนลดและโอนเพ่ิมรวมแล้ว จำนวน 4 ,400 บาท 
ตามแบบหลักเกณฑ์ราคาครุภัณฑ์ใหม่ครับ เนื่องจากบัญชีราคามาตราฐาน และ
กระผมขอเพ่ิมเติม ดูที่ข้อ 3 นะครับ ตามรายละเอียดเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม ๒๕๖4 ที่ปรากฏในเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2566จึง
ทำให้ครุภัณฑ์รายการดังกล่าวมีราคาปรับเพ่ิมขึ้นจึงจำเป็นต้องทำการโอน
งบประมาณครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียด เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  พร้อมขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ

ชี้แจง (กองช่าง) มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่...ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติที่
ประชุมครับ   

มติที่ประชุม - เห็นชอบและอนุมัติ    12 เสียง 
 - ไมอ่นุมัติ                  - เสียง 
 - งดออกเสียง              1 เสียง 
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5.3 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566  (สำนักปลัด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ ท่านนายกฯชี้แจงรายละเอียดครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)    

นายก อบต. เรียน ท่านประธานสภาฯ,  ท่านรองประธานสภาฯ,  ท่านสมาชิกสภา อบต.,   
(นางสาวมลิวรรณ์ เกียจันทึก) ท่านปลัด , และหัวหน้าส่วนราชการและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน    

นางสาวมลิวรรณ์  เกียจันทึก นายก อบต. ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ  
ขออนุมัติโอนลด โอนเพ่ิม เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  มีความจำเป็นต้องใช้ใน
กิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  จึงขอโอนลด โอนเพ่ิม 
เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมขออนุมัติแ ก้ไข
เปลี่ ยนแปลงคำชี้ แจงในหมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  เพราะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้เนื่องจาก ได้มีการปรับ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ฉบับ (ใหม่) ประจำเดือนมีนาคม 2566 

  

ประธานสภาฯ ขอเชิญ ท่านหัวหน้าสำนักปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)       
 

หัวหน้าสำนักปลัดฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ,  ท่านรองประธานสภาฯ,  ท่านสมาชิกสภา อบต.,   
(นายกิตติพัชฒ์  เดชวรรณ) ท่านปลัด, และหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม      

นายกิตติพัชฒ์  เดชวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ กระผมขอนำเรียนชี้แจงญัตติ
เรื่องขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566  ดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

สำนักปลัด 
 1.  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  ขนาด 75 นิ้ว  จำนวน 1 
เครื่อง ราคา 45,000 บาท  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมาณฉบับเดือนธันวาคม  2565  ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จำนวน  45,000  บาท    

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ)  ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  
5,100,000 บาท  ปัจจุบันมีเงินคงเหลือ  965,815.59 บาท ขออนุมัติโอน
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ลด จำนวน 45,000 บาท เมื่ออนุมัติโอนลดแล้ว มีงบประมาณคงเหลือ  
920,815.59  บาท     
 2.  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   ระบบถ่ายทอดการประชุมสภาฯ   เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อระบบถ่ายทอดการประชุมสภาฯ  ราคา 100,000 บาท  ซึ่งไม่ปรากฏ
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณจึงตั้งงบประมาณจัดซื้อในราคา
ท้องตลาดหรือเคยจัดซื้ออย่างประหยัด ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จำนวน  100,000  บาท 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ)  ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  
5,100,000 บาท  ปัจจุบันมีเงินคงเหลือ  920,815.59 บาท ขออนุมัติโอน
ลด จำนวน 100,000 บาท เมื่ออนุมัติโอนลดแล้ว มีงบประมาณคงเหลือ  
820,815.59  บาท     

3.  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด                   5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 
เครื่อง ราคา 58,500 บาท  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมาณฉบับเดือนธันวาคม  2565  ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จำนวน  58,500  บาท   

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ)  ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  
5,100,000 บาท  ปัจจุบันมีเงินคงเหลือ  820,815.59 บาท ขออนุมัติโอน
ลด จำนวน 58,500 บาท เมื่ออนุมัติโอนลดแล้ว มีงบประมาณคงเหลือ  
762,315.59  บาท     

4.  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงห้องประชุม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่อง
เสียงห้องประชุม  จำนวน 1 ชุด   ราคา 100,000 บาท  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
ปรากฏในบัญชีราคามาตราครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ   จึงขออนุมัติตั้ง
งบประมาณจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่ เคยจัดซื้ออย่างประหยัด    
จำนวน 100,000  บาท  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ)  ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  
5,100,000 บาท  ปัจจุบันมีเงินคงเหลือ  762,315.59 บาท ขออนุมัติโอน
ลด จำนวน 100,000 บาท เมื่ออนุมัติโอนลดแล้ว มีงบประมาณคงเหลือ  
662,315.59  บาท     
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5.  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบไฟห้องประชุม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ระบบไฟ
ห้องประชุม จำนวน 1 ชุด ราคา 100,000 บาท  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตราครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณ
จัดซื้ อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่ เคยจัดซื้ออย่างประหยัด จำนวน  
100,000  บาท 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบกลาง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
ประเภทรายจ่ายเงิน เดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้ งไว้   
5,100,000 บาท  ปัจจุบันมีเงินคงเหลือ  662,315.59 บาท ขออนุมัติโอน
ลด จำนวน 100,000 บาท เมื่ออนุมัติโอนลดแล้ว มีงบประมาณคงเหลือ  
562,315.59  บาท  ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านหัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงรายละเอียด เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (สำนักปลัด) มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อ

สงสัยหรือไม่...ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ   

มติที่ประชุม - เห็นชอบและอนุมัติ    12 เสียง 
 - ไมอ่นุมัติ                  - เสียง 
 - งดออกเสียง              1 เสียง 

ประธานสภาฯ     ก่อนที่เราจะประชุมวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหาร 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     กลางวันครับ และเชิญสมาชิกเข้าประชุมพร้อมกัน เวลา 13.00 ครับ 

พัก   รับประทานอาหารกลางวัน  12.00 – 13.00  น. 

เปิดประชุม (ต่อ)   เวลา  13.00  น. 

ประธานสภาฯ                   ครับ  เชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วยครับ  ยังอยู่กันครบหรือไม่ครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) 

เลขานุการสภาฯ   สมาชิกฯ ทุกท่านเข้าประชุมครบทุกคนแล้วครับ เชิญประธานสภาฯ เริ่มประชุมใน 
(นายมนตรี  พันธมาสน์)        ระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัยท่ีอยากจะสอบถามในวาระอื่น ๆ นี้หรือไม่...เชิญ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     ท่านสมาชิกฯหมู่ท่ี 11 ครับ 
 

สมาชิกฯหมู่ 11                 เรียนประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต., ท่านปลัด, หัวหน้าส่วน  
(นายสมาน  ญาติจันทึก)       ราชการ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายสมาน  ญาติจันทึก สมาชิก

สภา อบต.หมู่ที่ 11 กระผมอยากจะสอบถามไปยังสำนักปลัดและผู้บริหาร ซึ่ง
การใช้บุคลากรของเราเพ่ือไปอำนวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชนเป็นสิ่ง
ที่ผมเห็นด้วย แต่วันนั้นในเรื่องของการตัดกิ่งไม้ที่บ้านหมอต้อม ผมได้ผ่านมา
เจอพอดี เนื่องจากต้นไม้มีขนาดใหญ่และถ้าเชือกที่ดึงเกิดขาดมาจะส่งผลให้
ต้นไม้นั้นไปพาดสายไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าอาจจะฟ้องทาง อบต.ลาดบัวขาว 
จนเกิดความเสียหาย ถ้าบางอย่างที่หลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะทำ การช่วยเหลือ
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ประชาชนเป็นสิ่งที่ดี  แต่บางอย่างก็เกินขอบเขตเรา เพ่ือป้องกันบุคลากรของ
เราด้วย และอีกเรื่องหนึ่ง ในงบประมาณ 2566 โดยเฉพาะขยายเขตประปา
ภูมิภาค ซึ่งเมื่อการประชุมสมัยที่มากระผมก็ได้สอบถามไปยังกองช่างแล้ว ผม
อยากทราบว่าโอนงบประมาณไปให้ยังทางประปาส่วนภูมิภาคหรือยัง และจะ
ดำเนินการได้เม่ือไหร่ ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)      

ผู้อำนวยการกองช่าง           เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านคณะผู้บริหาร, ท่านปลัด,  
(นายธีรพล จันทโรทัย)         ท่านสมาชิก อบต, หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม  

นายธีรพล  จันทโรทัย  ผู้อำนวยการกองช่าง  ในเรื่องของการอุดหนุนระบบ
ประปาทางกองช่างได้เซ็นเอกสารเรียบร้อย และ ทำเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)      

เลขานุการสภาฯ   เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,  
(นายมนตรี  พันธมาสน์) หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมนตรี พันธมาสน์ 

เลขานุการสภาฯ และ ปลัดอบต. กระผมขอเพ่ิมเติมจากที่ผู้อำนวยการกองช่าง
ชี้แจงไปเมื่อสักครู่นะครับ ตอนนี้การอุดหนุนไฟฟ้าและประปาที่อยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ เราได้ดำเนินการจ่ายให้เขาเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้เหลือแค่ว่า
ทางการไฟฟ้าและการประปาจะเริ่มดำเนินงานเมื่อไหร่ กระผมตั้งข้อสังเกตไว้ว่า
ถ้าผู้รับจ้างทั่วไปจะต้องทำงานแล้วเสร็จก่อนส่งมอบงานก่อนที่จะจ่ายเงิน แต่
การอุดหนุนไฟฟ้าและประปาเราจะต้องอุดหนุนงบให้เขาก่อน ทางเขาจึงจะลง
มือทำและรายงานผลการดำเนินงานมาให้ทางเราทราบทีหลัง จึงเรียนมาเพ่ือ
ทราบ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ 14 ครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)      
สมาชิกฯหมู่ 14                 เรียนประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต., ท่านปลัด, หัวหน้าส่วน 
(นางยุพยงค์  ไฝเพชร)       ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางยุพยงค์  ไฝเพชร สมาชิกสภา 

อบต.หมู่ที่ 14 ดิฉันขอฝากเรื่องท่อน้ำเส้นบ้านนายทวีชัย เป็นถนนที่ราบลงต่ำ 
และตั้งแต่ปี 2565 และได้มีการกันเงินงบประมาณมา ดิฉันขอความกรุณาช่วย
หาช่างให้ด้วยค่ะเนื่องจากกำแพงบ้านชำรุดเสียเป็นอย่างมากและอาจจะพังได้
ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)      

เลขานุการสภาฯ   เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,  
(นายมนตรี  พันธมาสน์) หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมนตรี พันธมาสน์ 

เลขานุการสภาฯ และ ปลัดอบต. กรณีโครงการของหมู่ที่ 8 โครงการสร้าง
ห้องน้ำ เมื่อเดือนที่ผ่านมาได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านว่าไม่ต้องการห้องน้ำแต่
ต้องการศาลาซึ่งเป็นข้อแสดงเจตนาเปลี่ยนแปลงโครงการภายในหมู่บ้านและ
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หากเราดำเนินการตามโครงการที่เรากันงบประมาณกันในวันนี้ซึ่งไม่มีการกัน
งบประมาณโครงการก่อสร้างห้องน้ำหมู่ 8 ไว้ และโครงการนี้ต้องหาข้อยุติให้
แล้วเสร็จแม้จะตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วก็ตาม ซึ่งข้อจำกัดของ
โครงการนี้ก็คือ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงได้แล้ว และเท่าที่กระผมทราบมา
หนังสือที่ทางท่านผู้ใหญ่ไปประชุมประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 8 และมีมติว่าไม่
ต้องการห้องน้ำแต่ต้องการศาลา และแนวทางแก้ไขคือต้องระงับโครงการนี้แล้ว
จัดทำเป็นโครงการใหม่ในงบประมาณปี 2567 และถ้าทางเราดำเนินการ
โครงการอาจจะเกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นดังนั้นกระผมจึงอยากให้ขอยุติให้ได้ครับ 
และฝากหมู่ท่ี 8 ประสานกับทางผู้อำนวยการกองช่าง ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)      

ผู้อำนวยการกองช่าง           เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านคณะผู้บริหาร, ท่านปลัด,  
(นายธีรพล จันทโรทัย)         ท่านสมาชิก อบต, หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม  

นายธีรพล  จันทโรทัย  ผู้อำนวยการกองช่าง  และที่เราเคยคุยกันนอกรอบกับ
ทางท่านผู้ใหญ่ไว้ว่าเรื่องการจัดทำแผน อบต.ร่วมกับหมู่บ้าน ว่าท่านกำนัน
อยากที่จะปรึกษาในที่ประชุมสภาฯ ท่านสามารถสอบถามทางฝ่ายที่เก่ียวข้องได้
ว่าจะดำเนินงานร่วมประชุมจัดทำแผนหมู่บ้านเมื่อไหร่เพราะว่าโครงการที่เรามี
ปัญหา และถ้าทางผู้ใหญ่บ้านต้องการตัวนี้ในปีต่อไป ก็สามารถประสานงานกับ
ทางฝ่ายแผนและหัวหน้าสำนักปลัดไว้ในการร่วมประชุม เพราะว่าต้องใช้มติ
ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)      

หัวหน้าสำนักปลัดฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ,  ท่านรองประธานสภาฯ,  ท่านสมาชิกสภา อบต.,   
(นายกิตติพัชฒ์  เดชวรรณ) ท่านปลัด, และหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม      

นายกิตติพัชฒ์  เดชวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ กระผมขออนุญาตนำเรียนใน
เรื่องของแผน แผนฉบับปัจจุบันของเรา เป็นแผนปี 2566-2570 และ ปัญหา
ที่ผ่านมา คือ โครงการหลายโครงการของชลภาวัฒนา ไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนก็
เลยทำให้บางโครงการต้องเลื่อนไปของบประมาณในปีถัดไป และกระผม
อยากจะนำเรียนท่านผู้นำทุกท่านว่าในกระบวนการจัดทำแผนเรามี 2 กระบวน 
ที่เก่ียวข้องกับหมู่บ้าน กระบวนแรกก็คือ ทุกปีเราจะมีกระบวนการเพ่ิมเติมแผน 
ซึ่งเราจะดำเนินการในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ของทุกปีซึ่งเราจะ
กำหนดไว้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ เพราะฉะนั้นแล้วโครงการเหล่านี้ทาง
หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ซึ่งจะต้องไปจัดทำประชาคมกันในหมู่บ้านก่อนเดือน
กุมภาพันธ์ และ โครงการที่ต้องการนำไปบรรจุไว้ในแผน ก็ให้ท่านนำไปเขียนไว้
ประชาคมหมู่บ้าน และในเดือนกุมภาพันธ์ทาง อบต.ก็จะจัดทำแผนเป็นการ
ประชุมประชาคมระดับตำบล และ ตอนประชาคมระดับตำบลจะเชิญผู้นำ
ทั้งหมดทุกหมู่บ้าน และทางท่านสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างที่กรม
กำหนดมา และเราจะมาดำเนินงานกันที่ อบต. โดยขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่
เราจะมารวมความคิดกันทั้งตำบลซึ่งท่านผู้นำก็สามารถจะตรวจสอบกันได้เลย 
ซึ่งในวันนั้นท่านจะต้องนำเอาแผนหมู่บ้านมา เพ่ือนำมาบรรจุลงในวันที่เรา
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ประชุมประชาคมตำบล ซึ่งเราได้ดำเนินการกันทุกปี แต่ว่าเวลาเรานำโครงการ
ไปเสนอชลภาวัฒนาเราก็นำมาจากแผน แต่ปัญหาก็คือเวลาที่เราจะดำเนินงาน
จะชอบเอาโครงการที่ไม่ได้มีอยู่ในแผน และปัญหาก็คือเราไม่สามารถแก้ไขได้
เนื่องจากแผนพัฒนาทุกโครงการทางฝ่ายแผนเมื่อได้รับมาแล้วจะต้อง
ดำเนินการนำโครงการที่ได้รับมาบันทึกลงระบบใน e-Plan ซึ่งจะลิงค์ไปที่
เซิร์ฟเวอร์จังหวัดและตามด้วยเซิร์ฟเวอร์กรม ทำให้ทางเราไม่สามารถแก้ไข
อะไรได ้ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)      

เลขานุการสภาฯ   เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,  
(นายมนตรี  พันธมาสน์) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมนตรี        

พันธมาสน์ เลขานุการสภาฯ และ ปลัดอบต. กระผมขอแนะนำทุกหมู่บ้านทั้ง
ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และวิธีการทำแผนให้มีประสิทธิภาพ
คือเราจะต้องเข้าใจเจตนาของแผนก่อน แผนโดยปกติจะไม่สำคัญเท่าไหร่แต่
เนื่องผู้ที่จ่ายเงินงบประมาณให้เรา เขาอยากจะรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่ จะทำอะไร
ต่อไป และสิ่งใดในหมู่บ้าน เขาจึงคิดระเบียบแบบแผนที่จะควบคุมแนวคิดของ
พวกเราด้วยการกระทำของพวกเรา เพราะฉะนั้นแล้วในการทำของพวกเรามัน
จะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลก็ต่อเมื่อหมู่บ้านเราคิดและหาข้อยุติไปในทาง
เดียวกัน โดยเราจะต้องเข้าใจเจตนาก่อนว่า เราคิดวันนี้ เพ่ือปีต่อไป เช่น เรื่อง
ถนนว่าเราจะทำจากเส้นไหนไปไหน ใช้งบประมาณเท่าไหร่ และวิธีการทำเราก็
ต้องเข้าใจว่าปีนี้เราจะทำได้กี่โครงการ และเราจะต้องรู้แหล่งงบประมาณด้วยว่า
แหล่งงบประมาณที่ เราจะทำมาจากไหนบ้ าง 1.แหล่งที่ มาจาก อบต.                      
2. แหล่งที่มาจากกองทุนพัฒนาชีวิตรอบโรงไฟฟ้า 3. โครงการขนาดใหญ่ที่มาที่
เราจะต้องของบประมาณเป็นจำนวนมากจากกรมส่งเสริม หรือ จากกรมชนบท 
หรือจากหน่วยงานอ่ืน ทำแผนปีนี้เพ่ือทำปีหน้า หรือปีต่อไป เมื่อทำแล้วได้
งบประมาณแล้วก็ตัดออก การทำแบบนี้จะเกิดความผิดพลาดน้อย และ
โครงการต้องอยู่ในแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนาฯ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัด ครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)      

หัวหน้าสำนักปลัดฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ,  ท่านรองประธานสภาฯ,  ท่านสมาชิกสภา อบต.,   
(นายกิตติพัชฒ์  เดชวรรณ) ท่านปลัด, และหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม      

นายกิตติพัชฒ์  เดชวรรณ  หัวหน้าสำนักปลัดฯ ในเรื่องของแผนเมื่อสักครู่ที่
ท่านปลัดได้นำเรียนไปของหมู่ 8 ในแผนเขียนว่าก่อสร้างศาลาประชาคมและ
ห้องน้ำ โดยคำว่าและ คำว่าหรือ คำพร้อมด้วย คำว่ารวมถึงคำเหล่านี้เป็นคำที่
สำคัญในกระบวนการจัดทำแผนอย่างยิ่ง ผมจะยกตัวอย่างหมู่ที่ 8 ก่อสร้าง
ศาลาประชาคมและห้องน้ำ เมื่อมีคำว่าและห้องน้ำ เมื่อมีการดำเนินการทำเป็น
โครงการ ข้อบัญญัติงบประมาณออกมาแล้ว เราจะไม่สามารถดำเนินการโดยไม่
มีห้องน้ำไม่ได้ แต่ถ้าเขียนก่อสร้างศาลาประชาคมหรือห้องน้ำ เราก็จะต้องเลือก
ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผมจึงชี้ให้เห็นว่าการใช้คำ ๆ เดียวสามารถเปลี่ยน
ความหมายไปได้เลย สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเขียนแผน และ แผนก็
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ต้องนำมาทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ และทั้งสองต้องตรงกัน และเรื่องต่อมา
คือเรื่องของเม็ดเงินจะเป็นเรื่องของกองช่าง ซึ่งเรื่องเงินนั้นการที่เราบรรจุลงใน
แผนตามจำนวนเงินที่คาดการณ์ไว้ แต่พอทางกองช่างลงไปสำรวจพบว่า   ราคา
มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งถ้าราคามากกว่าที่แผนตั้งจะไม่สามารถนำไปทำ
ข้อบัญญัติได้  ดังนั้น เราจึงต้องไปแก้ไขในแผนก่อนตามระเบียบว่าด้วย
การงบประมาณก่อนจึงจะสามารถนำไปทำข้อบัญญัติได้ และซึ่งถ้าหมู่ 8 จะไม่
เอาห้องน้ำ ตามระเบียบเรื่องการรับเงินและเบิกจ่ายเงินตามกระทรวงมหาดไทย 
ถ้าเราไม่กันเงินงบประมาณเราก็จะไม่สามารถไปทำอะไรกับเม็ดเงินได้ ซึ่งเราก็
จะต้องไปแก้แผนกันก่อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และจึงมาแก้รายระเอียด
งบประมาณผ่านสภาฯอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกฯหมู่ที่ 11 ครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)      
 

สมาชิกฯหมู่ 11                 เรียนประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต., ท่านปลัด, หัวหน้าส่วน  
(นายสมาน  ญาติจันทึก)       ราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายสมาน  ญาติจันทึก สมาชิกสภา 

อบต.หมู่ที่ 11 กระผมขอกราบขอบคุณท่านปลัดที่กล่าวถึงรางระบายน้ำหมู่ที่ 
11 พอช่วงนั้นที่ทำท่อระบาย กระผมเคยบอกกับทางนายช่างว่าระดับมันไม่ได้
และน้ำจะไหลไปทางไหน ซึ่งทางนายช่างก็บอกว่าน้ำขึ้นท่อแล้วมันจะไหลไปเอง 
เพราะว่าระดับมันไม่ได้ และอีกกรณีหนึ่งงบประมาณเงินจ่ายขาดของหมู่ 11 ที่
ฟาร์มสุพจน์ เหมวรานนท์ ลงคลองสาธารณะ ผมเกรงว่าถ้าน้ำมาแล้วจะเกิด
ปัญหา เพราะสถานที่ตรงนี้เดิมทีแล้วน้ำนั้นไหลผ่ากลาง ซึ่งตอนนี้มีผู้มาซื้อที่ตรง
บริเวณนั้นแล้วมีการถมจนน้ำไม่มีทางไป จนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังไปถึงฟาร์ม
ดังกล่าว ผมก็เลยนำเข้าไปแผนเพ่ือใช้เงินจ่ายขาด และตรงบริเวณนี้จะ
ดำเนินการได้เม่ือไหร่ และหาผู้รับจ้างได้หรือยัง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญรองนายกฯ ณัฐพงศ์  ได้เป็นผู้ชี้แจงปัญหาครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)      

รองนายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ,  ท่านรองประธานสภาฯ,  ท่านสมาชิกสภา อบต.,   
(นายณัฐพงศ์  สาสูงเนิน)    ท่านปลัด,  และหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม       

ณัฐพงศ์  สาสูงเนิน รองนายก อบต. ตามที่ท่านสมาชิกหมูที่ 11 ได้กล่าวมา   
ผมก็ได้พูดกับท่านนายกฯแล้วว่า หลังการประชุม กระผมจะเชิญทางกองช่าง
และท่านสมาชิกหมู่ที่ 11 ขึ้นไปที่ห้องประชุมชั้น 2 เพ่ือวางแผนจัดการปัญหา
และจะได้เร่งรัดดำเนินการอย่างเร่งด่วน เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็น
โครงการที่จำเป็นเร่งด่วน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)      

เลขานุการสภาฯ   เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,  
(นายมนตรี  พันธมาสน์) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมนตรี        

พันธมาสน์ เลขานุการสภาฯ และ ปลัดอบต. กระผมอยากจะเรียนชี้แจงทำ
ความเข้าใจกับท่านกำนันและผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากว่าท่านผู้ใหญ่หมู่ 5 อาจจะยัง
ไม่เข้าใจในบางจุดอาจจะเกิดปัญหาได้ ในเรื่องของวงเงินที่กำหนดไว้ในแต่ละ
หมู่บ้าน โจทย์โดยสังเขปบางบ้านอาจจะได้มากหรือน้อยไม่เท่ากัน ตามความจำ
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เป็นอยู่ 2 ประการ ประการแรกต้องมีอยู่ในแผน ประการที่สองสมาชิกสภาต้อง
เป็นผู้เสนอ นอกจากอยู่แผนแล้วการจัดทำโครงการข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายท่านต้องเสนอถ้าไม่เสนอก็จะไม่มีข้อบัญญัติ และการจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปี ปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อยขึ้นอยู่กับเหตุผลความจำเป็น และผู้เสนอก็
จะต้องเป็นสมาชิกฯ และแต่ละหมู่อาจจะได้งบประมาณไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี กระผมจะสรุป 1.ต้องสรุปให้จบ 2.ต้องเสนอ 3.ต้อง
ตามว่าบรรจุในข้อบัญญัติหรือโครงการจ่ายขาดของ อบต.แล้วหรือไม่ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     
  

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5             เรียนประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต., ท่านปลัด, ท่านกำนัน,  
(นายอมร ไตรรงค์ทอง)       หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอมร ไตรรงค์ทอง 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  เมื่อสมาชิก เมื่อหมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาทุกหมู่บ้าน 
14 หมู่บ้านเข้ามา ท่านนายกจะต้องจัดทำแผนพัฒนาตำบล และหลักการคือ
จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน คณะกรรมการติดตามแผน และ 
คณะกรรมการสนับสนุนแผน แต่ผมติดใจในส่วนที่คณะกรรมจัดทำแผน สัดส่วน
ของประชาสังคมมีหรือไม่ และกระผมอยากเห็นการบูรณาการ เพราะถ้าหากว่า
คณะกรรมการจัดทำแผนเรามีนายกเป็นประธาน ท่านรองนายกทั้ง 2 ท่านเป็น
รองประธาน และสมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันมา 3 คน เป็นกรรมการ ผู้ทรงฯ 
3 คนเป็นกรรมการ สัดส่วนของภาคประชาสังคม 3 – 6 คน เป็นกรรมการ ถ้า
ไม่มีสัดส่วนของประชาสังคมเข้าไปนั่ง เมื่อสมาชิกทุกคนเสนอแผนเข้ามาอย่าง
น้อยมีสัดส่วนของทางผู้ใหญ่บ้านเข้าไปนั่งเพ่ือที่ขับเคลื่อนแผนไปด้วยกัน และ
ผมอยากจะเสนออีกเรื่องหนึ่ง และผมอยากจะเรียนท่านกำนันไว้ด้วยครับว่า 
รอบหน้าเราของบอุดหนุน สนับสนุน และกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านเป็น
องค์กรหนึ่งที่จะขับเคลื่อนของเราได้ และก็รายได้ของกองทุนกลางพัฒนา
หมู่บ้านในข้อที่ 3 รายได้เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงิน
อุดหนุนจากส่วนราชการ ผมอยากจะขอความร่วมมือกับท่านกำนันและทุกท่าน
ทำตามแผนโดยขอเงินอุดหนุนจาก อบต. ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทางท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ที่ได้พูดคุยในที่ประชุมในการเป็นตัวแทน 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)    ของชาวบ้านได้มาสื่อความ มีท่านมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามอีกหรือไม่...เชิญ

ท่านสมาชิกฯหมู่ท่ี 10 ครับ  
 

สมาชิกฯหมู่ 10                 เรียนประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต., ท่านปลัด, หัวหน้าส่วน  
(นายปิยพงษ ์ หน้าจันทึก)      ราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายปิยพงษ์  หน้าจันทึก สมาชิก

สภา อบต.หมู่ที่ 10 ผมอยากจะฝากไปทางกองช่าง เนื่องจากผมเห็นสภาพ
ทางเข้าของหมู่ที่ 5 ที่เสียเกิดจากน้ำประปาภูมิภาค เวลามีการใช้น้ำ น้ำจะไหล
มาจนเกิดการเอ่อล้นตลอด ซึ่งทางดังกล่าวจะเป็นทางลาดยางและยางมะตอย 
พอน้ำเอ่อล้นบนทางจะทำให้ถนนไม่แห้งและรถวิ่งไปมาบนทางจนทำให้ถนนพัง 
กระผมอยากจะให้ท่านประสานกับทางประปาภูมิภาคเพ่ือหาทางแก้ไข อีกหนึ่ง
คำถาม ทางบ้านลาดบัวขาวและบ้านโนนสว่างผมอยากทราบว่าน้ำทิ้งที่ทิ้งไป



-18- 
 

เป็นน้ำจากอะไรครับ เนื่องจากบ้านดอนวัวนั้นอยู่ด้านล่างมีการผลิตประปาใช้
กันในหมู่บ้านแต่สภาพน้ำไม่เหมือนเดิม ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ปัญหาที่กล่าวมา จึงเป็นหน้าที่ของทางกองช่างโดยตรง ให้ท่านรีบออกสำรวจ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)    เพ่ือแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน เพราะ เป็นเรื่องเร่งด่วนมีท่านมีข้อสงสัยอยากจะ

สอบ ถามอีกหรือไม่...เชิญท่านสมาชิกฯหมู่ท่ี 4 ครับ  
 

สมาชิกฯหมู่ 4                   เรียนประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต., ท่านปลัด, หัวหน้าส่วน  
(ร.ต.อ.พรพงษ์  มั่งสูงเนิน)   ราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม ร.ต.อ.พรพงษ์  มั่งสูงเนิน สมาชิก   

สภา อบต.หมู่ที่ 4 กระผมขอเสริมเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ท่านสมาชิกฯหมู่ที่ 11 
พูดมาเมื่อสักครู่ ซึ่งกรณีนี้กระผมเคยพูดในที่ประชุมเมื่อคราวที่แล้วเกี่ยวกับ
เรื่องต้นไม้ล้มทับสายไฟจนขาดของหมู่บ้านหนองน้ำขุ่น กรณีนี้ผมทำเรื่องเสนอ
มาท่ี อบต. ซึ่งทาง อบต.ชี้แจงว่าให้ประสานไปที่ไฟฟ้าสีคิ้ว และผมก็ได้ประสาน
ไปที่การไฟฟ้าสีคิ้ว ที่หนองน้ำขุ่นมี 2 จุดที่สายไฟขาด เรื่องผมก็อยากจะบอก
กับทางสมาชิกและท่านผู้ใหญ่ในการติดต่อกับการไฟฟ้า มี 2 กรณีก็คือ ทาง
อบต.เรามีหน้าที่ทำ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นหน้าที่ของ อบต. ที่จะ
ดำเนินการ ส่วนสายไฟที่ขาด กรณีนี้จะเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าโดยตรงที่
จะต้องออกมาซ่อม และผมอยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านเข้าไปในไลน์ Fondue  
เพ่ือแจ้งปัญหาเรื่องไฟฟ้า ซึ่งจะมีความรวดเร็วเป็นอย่างมาก  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)      

ผู้อำนวยการกองช่าง           เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านคณะผู้บริหาร, ท่านปลัด,  
(นายธีรพล จันทโรทัย)         ท่านสมาชิก อบต, หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม  

นายธีรพล  จันทโรทัย  ผู้อำนวยการกองช่าง ในเรื่องของไลน์ Fondue ทางกอง
ช่างในดำเนินการติดประกาศประชาสัมพันธ์บริเวณกระดานประชาสัมพันธ์ที่
หน้า อบต. และให้ทุกท่านได้เข้าไปสแกนคิวอาร์โค้ด ท่านจะสามารถแจ้งได้ทุก
เรื่องครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ                   มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ...ถ้าไม่มีสำหรับวันนี้การ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)  ประชุมก็ครบทุกวาระแล้วกระผมขอขอบคุณสมาชิก สภา อบต.ลาดบัวขาว          

ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาฯ ในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ 
 

ปิดประชุมเวลา  14.30 น. 
 
 
 

   (ลงชื่อ)    มนตรี  พันธมาสน์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายมนตรี  พันธมาสน์) 
       เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 
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คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ลาดบัวขาว ครั้งนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

(ลงชื่อ)         จีระศักดิ์  ประทุมศรี ประธานกรรมการ 
              (นายจีระศักดิ์  ประทุมศรี) 

 
 

   (ลงชื่อ)         ปิยพงษ์  หน้าจันทึก  กรรมการ 
       (นายปิยพงษ์  หน้าจันทึก) 
 
 
   (ลงชื่อ)      ร.ต.อ. พรพงษ์ มั่งสูงเนิน กรรมการ 
           (พรพงษ์ มั่งสูงเนิน) 
 

รายงานการประชุมสภาฯ ฉบับนี้ สภา อบต.ลาดบัวขาว ได้รับรองแล้ว ในการประชุมสภา อบต.ลาดบัวขาว 
สมัย............. สมัยที่...................  ประจำปี  2566  เมื่อวันที่  ......................................   2566 

 
 
  (ลงชื่อ)         ชัยชนะ  นารถสูงเนิน 

              (นายชัยชนะ  นารถสูงเนิน) 
               ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 














































